
 
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพระธาตุผาแดง 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ คร้ังที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๑ 
วันท่ี  ๗  สิงหาคม  ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพระธาตุผาแดง 
 -------------------------------  
 
ผู้มาประชุม 

ชื่อ – สกุล    ต าแหน่ง 
๑. นางวีรวรรณ  เดชรุ่ง   ประธานสภาอบต.พระธาตุผาแดง 
๒. นายสุทัศน์ ภมรหิรัญ   รองประธานสภาอบต.ระธาตุผาแดง 
๓. นายนิคม  เริญกาศ   สมาชิกสภาอบต.พระธาตุผาแดง หมู่ท่ี ๑ 
๔. นายทวี  ปรารถนา   สมาชิกสภาอบต.พระธาตุผาแดง หมู่ท่ี ๑ 
๕. นายสถิตย์  บุญถนอม   สมาชิกสภาอบต.พระธาตุผาแดง หมู่ท่ี ๒ 
๖. นายสีค า  หลวงพระบาง   สมาชิกสภาอบต.พระธาตุผาแดง หมู่ท่ี ๓ 
๗. นายสมนึก  ทาวงษ์   สมาชิกสภาอบต.พระธาตุผาแดง หมู่ท่ี ๓ 
๘. นายอนุสรณ์  ทวีชัยไพศาล   สมาชิกสภาอบต.พระธาตุผาแดง หมู่ท่ี ๔ 
๙. นายนิตย์  มือแป   สมาชิกสภาอบต.พระธาตุผาแดง หมู่ท่ี ๔ 
๑๐. นายสมชาย  สายใยรักษ์   สมาชิกสภาอบต.พระธาตุผาแดง หมู่ท่ี ๕ 
๑๑. นายชะพอ  ราษฎร์ขุนห้วย   สมาชิกสภาอบต.พระธาตุผาแดง หมู่ท่ี ๖ 
๑๒. นายสุรศักดิ์  วารีขุนห้วย   สมาชิกสภาอบต.พระธาตุผาแดง หมู่ท่ี ๖ 
๑๓. นายผจญ  ละแก้ว   สมาชิกสภาอบต.พระธาตุผาแดง หมู่ท่ี ๗ 
๑๔. นายกาน  แสนใจ   สมาชิกสภาอบต.พระธาตุผาแดง หมู่ท่ี ๗ 
๑๕. นายสมภพ  เครือค าอ้าย   เลขานุการสภาฯ 
 
ผูไ้ม่มาประชุม 
 - 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายสมนึก  ช่ืนนิยม     นายก อบต.พระธาตุผาแดง 
๒. นายพร  หลวงพระบาง     รองนายก อบต.พระธาตุผาแดง (คนท่ี ๒) 
๓. นางนกน้อย  ต๊ะค า     เลขานุการนายก อบต.พระธาตุผาแดง 
๔. นายสราวุต  กล่ ากลาง     รองปลัดอบต.พระธาตุผาแดง 
๕. นางสาวนิรชา  ข าศิริ     ผู้อ านวยการกองคลัง  
๖. นางสาวรัชนีกร  ยอดสุวรรณ    ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
๗. นางสาวพรรณวดีฐ์  บูลย์ประมุข   หัวหน้าส านักปลัด 
๘. นายสุวิทย์  เครือเค้     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
๙. นางสาวล าภู  วังใจ     ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
 
 

 
 



-๒- 
เร่ิมประชุมเวลา  ๐๙.๐๐ น. 
 เมื่อถึงเวลา ๐๙.๐๐ น. เลขานุการให้สัญญาณเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุกคนเข้าห้อง
ประชุมแล้ว รายงานประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพระธาตุผาแดงว่า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
จ านวน ๑๔ คน ครบองค์ประชุมแล้ว 
 นางวีรวรรณ  เดชรุ่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพระธาตุผาแดง ได้กล่าวว่า เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว 
ดิฉันขอเปิดประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ ๑   เร่ือง ที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

๑. วันนี้นายบุญเพ็ง  สุยะตุ่น รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ติดราชการ ได้รับ 
 มอบหมายจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบล เข้าร่วมงานวันรพีท่ีศาลจังหวัดแม่สอด 

 
ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ือง รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๑ เม่ือวันที่ ๙  
 เมษายน  ๒๕๖๑ (คร้ังที่ผ่านมา) 
ประธานสภาฯ  ขอให้ท่ีประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพระธาตุ 
  ผาแดง ครั้งท่ีแล้วว่า มีข้อความตอนใด ควรแก้ไขหรือเพิ่มเติมอีกหรือไม่ อย่างไร 
มติท่ีประชุม    ไม่มีการแก้ไข มีมติรับรองรายงานการประชุมด้วยคะแนน  ๑๒ เสียง 
  ไม่รับรอง   ไม่ม ี
  งดออกเสียง  ๑  เสียง 
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ือง เพื่อทราบ  
  ๓.๑ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
 ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ครั้งท่ี ๑ (ห้วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ – มีนาคม ๒๕๖๑) 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญ นายสมนึก  ช่ืนนิยม นายกอบต.ช้ีแจง 
นายกอบต.  ขอมอบให้เจ้าหน้าท่ีช้ีแจง 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ.๒๕๕๙) ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จัดท าแผนพัฒนา อันหมายรวมถึงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี 
เพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอันแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตโดยมีความสอดคล้องกับแผนในทุกระดับ มีการก าหนด
รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาท่ีจัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่อง
ก้าวหน้า ครอบคลุมระยะเวลาท่ีก าหนด โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี และให้มี
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอย่างน้อยปีละสองครั้ง เพื่อเป็นข้อบ่งช้ีผลการด าเนินงานท่ี
เกิดขึ้น ว่าเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร เพื่อน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการ
ปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขตหรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน การติดตามและประเมินผลแผน 
นับเป็นเครื่องมือท่ีจ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการท่ีด าเนินการอยู่ ท าให้ทราบ
สภาพปัญหาและประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงาน การรายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลพระธาตุผาแดง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ฉบับนี้ ถือ
ได้ว่าเป็นเอกสารแสดงการตรวจสอบ ความสอดคล้องของผลการด าเนินการกับการใช้ทรัพยากร
ขององค์การบริหารส่วนต าบล ว่ามีความส าเร็จตามแผนงานท่ีก าหนดไว้หรือไม่ และสามารถใช้เป็น
ข้อมูลย้อนกลับเพื่อน าไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงและตัดสินใจในการก าหนดแนวทางการ 

 



-๓- 
 พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลได้ต่อไป  ซึ่งรายละเอียดสมาชิกสภาทุกท่านก็คงทราบบ้างแล้ว 

เนื่องจากได้ส่งเอกสารให้กับสมาชิกทุกท่าน ไปหลายวันแล้ว ผมจึงขอสรุปให้ทราบดังนี้  
ผลจากการด าเนินโครงการกิจกรรมต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ พบว่า 
๑. โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี จ านวน  ๓๙๑  โครงการ 
๒.  โครงการท่ีต้ังตามข้อบัญญัติ จ านวน  ๙๕ โครงการ 
๓.  โครงการท่ีต้ังจ่ายขาดเงินสะสม  จ านวน  ๕๒ โครงการ 
๔.  โครงการท่ีด าเนินการ จ านวน ๕๓ โครงการ  (จ านวนโครงการท่ีต้ังไว้ในตามข้อบัญญัติฯและ
เงินสะสม จ านวน ๑๔๗ โครงการ) คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๐๕% 
๕.  โครงการท่ียังไม่ได้ด าเนินการ จ านวน ๙๔ โครงการ   (จ านวนโครงการท่ีต้ังไว้ในตาม
ข้อบัญญัติฯ และเงินสะสม จ านวน ๑๔๗ โครงการ) คิดเป็นร้อยละ ๖๔% 
จ านวนงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีท่ีปฏิบัติจริง (ตามห้วงเวลาตุลาคม ๒๕๖๐ – 
มีนาคม ๒๕๖๑) (งบปกติ+เงินสะสม) = ๑๐,๖๙๔,๕๑๙.๔๑.-บาท คิดเป็นร้อยละ  ๓๕.๕๘%  
ซึ่งประกอบด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนา ๘ ด้าน ได้แก่ 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนารายได้ 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความปลอดภัย 
๔. ยุทธศาสตร์ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๕. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณี 
๖. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
๗. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
๘. ยุทธศาสตร์การสร้างความพร้อมของต าบลเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
ซึ่งยุทธศาสตร์การพัฒนาท้ัง ๘ ด้านดังกล่าวส่งผลให้การปฏิบัติงานขององค์การ 

บริหารส่วนต าบลพระธาตุผาแดงสามารถตอบสนองภารกิจในด้านต่างๆ และเกิดการพัฒนา
ท้องถิ่นได้ในระดับหนึ่ง โดยสามารถให้บริการประชาชนในพื้นท่ีได้เป็นอย่างดี รายละเอียด
โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน งบประมาณ ได้สรุปไว้ในบัญชีสรุปจ านวนโครงการและ
กิจกรรม รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ครั้งท่ี ๑ (ห้องเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ – มีนาคม ๒๕๖๑) แล้ว 

   (ตามเอกสารแนบหมายเลข ๑) 
 

ประธานสภาฯ ตามท่ีทางเจ้าหน้าท่ี ช้ีแจง มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการท่ีจะสอบถามก็ขอเชิญ 
นายกอบต.  ขอเพิ่มเติม ตามท่ีทางเจ้าหน้าท่ีได้รายงานไปนั้น อาจมีสมาชิกบางท่านสงสัยว่าโครงการ

บางโครงการยังไม่ได้ด าเนินการ จึงขอช้ีแจงว่าเนื่องจากโครงการบางโครงการอยู่ในเขตพื้นท่ีป่าไม้ 
และอยู่ในขั้นตอนการขออนุญาตอยู่ หากส้ินเดือนกันยายนนี้ ไม่ได้ด าเนินการเงินก็จะตกไปเป็นเงิน
สะสม ดังนั้นขอให้สมาชิกเลือกท าโครงการท่ีไม่อยู่ในเขตพื้นท่ีป่าไม้ เพราะจะล่าช้าในขั้นตอนการ
ขอนุญาต 

รองปลัด  ขอช้ีแจงเพิ่มเติม เนื่องจากตอนนี้ทางผู้รับจ้างรอท่ีจะท าสัญญาจ้างอยู่ แต่ทางอบต.ก็ยัง
ไม่ได้รับหนังสืออนุญาตจากป่าไม้ จึงขอหารือในท่ีประชุมว่าจะกันเงินเหล่ียมปีไว้หรือไม่ หากเราไม่
กันเงินไว้ ตามระเบียบก็จะตกไปเป็นเงินสะสม ถ้ากันไว้ หากทางป่าไม้อนุญาตก็จะสามารถ
ด าเนินการได้เลย 

 
 



-๔- 
นางวีรวรรณ  เดชรุ่ง   ของหมู่ท่ี ๒ ไม่ขอกันไว้ เพราะเหลือเวลาประมาณ ๒ เดือน กว่าป่าไม้จะอนุญาตคงไม่ทัน 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๒ 
นายสุทัศน์  ภมรหิรัญ โครงการของหมู่ท่ี ๕,หมู่ท่ี ๔ และหมู่ท่ี ๖ อยู่ในเขตพื้นท่ีป่าสงวน อีกประมาณ ๒ เดือน  
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๕ คาดว่าน่าจะไม่ทัน และคิดว่าน่าจะพิจารณาโครงการท่ีไม่อยู่ในเขตป่าสงวนและจ าเป็นเร่งด่วนไป

ก่อน หากทางป่าไม้อนุญาตเมื่อใด ก็จะขอทวงคืนในงบประมาณของหมู่ท่ี ๔,๕,และหมู่ท่ี ๖ 
นายอนุสรณ์  ทวีชัยไพศาล ผมเห็นด้วยกับกับ ส.อบต.หมู่ท่ี ๕ ให้หมู่ ๑ ยืมไปก่อน หากได้รับอนุญาตจากป่าไม้เม่ือใด ก็ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๕ จะของบประมาณคืน 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาท่านใด มีข้อสงสัย หรือต้องการท่ีจะสอบถาม หรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น

อีกหรือไม่ 
 ไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถาม  จึงสรุปได้ว่า สมาชิกสภาฯ มีมติ ไม่ขอกันเงินเหล่ืยมปี 
ท่ีประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ือง เพื่อพิจารณา 

๔.๑ พิจารณาการมอบรูปปั้นพญานาคพร้อมฐาน 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญ นายสมนึก  ช่ืนนิยม นายกอบต.ช้ีแจง 
นายกอบต.   กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   ด้วยได้มีผู้มีจิต 
 ศรัทธา คือ คุณประภาภรณ์  กันสุภาพ  ได้มาประสาน และจ้างช่างปั้นรูปป้ันพญานาคพร้อมฐาน 

จ านวน ๑ ตัว ขนาดความยาวตัวพญานาค ๓๐ เมตร ความสูงของหัวพญานาคสูง ๔ เมตร ความ
สูงของฐานพญานาค ๑ เมตร  ไว้ ท่ีสาธารณประโยชน์ (สนามเพาะ) หมู่ ๑ บ้านค้างภิบาล เพื่อให้
ประชาชนได้เข้ามาสักการบูชา และได้สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้ส่งมอบให้กับองค์การบริหาร
ส่วนต าบลพระธาตุผาแดง เมื่อวันท่ี ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เพื่อดูแลรักษา รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 
๑๙๐,๐๐๐.-บาท ซึ่งตามระเบียบแล้วครุภัณฑ์ ส่ิงก่อสร้างต่างๆ ต้องน าเข้าสู่สภาเพื่อให้สภา
พิจารณาเห็นชอบ ซึ่งวันหน้าอาจช ารุดเสียหาย ทางอบต.จะได้ ซ่อมแซม บ ารุงรักษาได้ ซึ่งถือว่า
เป็นทรัพย์สินของอบต. 

ประธานสภาฯ  สมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือต้องการท่ีจะอภิปรายเพิ่มเติม หรือไม่ 
 -ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายดิฉันขอมติท่ีประชุมว่า สมาชิกท่านใดเห็นชอบกับการรับ
มอบรูปป้ันพญานาคพร้อมฐาน โปรดยกมือ 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ ด้วยคะแนน  ๑๑  เสียง 
  ไม่เห็นชอบ     ไม่มี 
  งดออกเสียง    ๒  เสียง 
 

๔.๒ พิจารณาการมอบรูปปั้นองค์พระเจ้าตากสินมหาราชพร้อมฐานต้ัง 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญ นายสมนึก  ช่ืนนิยม นายกอบต.ช้ีแจง 
นายกอบต.  กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   ด้วยผมและ

คุณสายสุนีย์  ช่ืนนิยม ได้จ้างช่างปั้นรูปองค์พระเจ้าตากสินมหาราช พร้อมฐาน ขนาดความสูงองค์
พระเจ้าตากสิน สูง ๒ เมตร ขนาดความสูงของฐานสูง ๓ เมตร ไว้ ณ ท่ีสาธารณประโยชน์ (สนาม
เพาะ) หมู่ท่ี ๑ บ้านค้างภิบาล เพื่อให้ประชาชนได้เข้ามาสักการบูชา และได้สร้างเสร็จเรียบร้อย
แล้ว จึงได้ส่งมอบให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลพระธาตุผาแดง เมื่อวันท่ี ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
เพื่อดูแลรักษา รวมเป็นเงินท้ังส้ิน ๘๙,๐๐๐.-บาท ซึ่งตามระเบียบแล้วครุภัณฑ์ส่ิงก่อสร้างต่างๆ 
ต้องน าเข้าสู่สภาเพื่อให้สภาพิจารณาเห็นชอบ ซึ่งวันหน้าอาจช ารุดเสียหาย ทางอบต.จะได้ 
ซ่อมแซม บ ารุงรักษาได้ ซึ่งถือว่าเป็นทรัพย์สินของอบต. 



-๕- 
ประธานสภาฯ  สมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือต้องการท่ีจะอภิปรายเพิ่มเติม หรือไม่ 

 -ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายดิฉันขอมติท่ีประชุมว่า สมาชิกท่านใดเห็นชอบกับการรับ
มอบรูปป้ันองค์พระเจ้าตากสินมหาราชพร้อมฐานต้ัง โปรดยกมือ 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ ด้วยคะแนน  ๑๑  เสียง 
  ไม่เห็นชอบ     ไม่มี 
  งดออกเสียง    ๒  เสียง 
 
  ๔.๓ พิจารณาการมอบไฟส่องสว่าง LED โซล่าเซลล์ 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญ นายสมนึก  ช่ืนนิยม นายกอบต.ช้ีแจง 
นายกอบต.  กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   ด้วย ผมได้รับ

การประสานจากช่าง ซึ่งเป็นคน หมู่ท่ี ๒ บ้านหัวฝาย ว่าทางทีมงานของเขา น าโดยคุณจิตรา  กิจ
ทองถาวร พร้อมทีมงาน จะติดต้ังไฟส่องสว่าง LED โซล่าเซลล์ ท่ีองค์เจดีย์พระธาตุผาแดง หมู่ท่ี ๑ 
บ้านค้างภิบาล ต าบลพระธาตุผาแดง  เป็นไฟ LED โซล่าเซลล์ ขนาด ๑๐๐ วัตต์ จ านวน ๘ ชุด 
และไฟ LED โซล่าเซลล์ ขนาด ๕๐ วัตต์ จ านวน ๔ ชุด รวมเป็นเงินท้ังส้ิน จ านวน ๖๕,๐๐๐.-บาท 
เพื่อประชาชนได้ใช้ประโยชน์ เวลามีกิจกรรมทางศาสนา และได้ติดต้ังเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้ส่ง
มอบให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลพระธาตุผาแดง เมื่อวันท่ี ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เพื่อดูแล
รักษา ซึ่งตามระเบียบแล้วครุภัณฑ์ส่ิงก่อสร้างต่างๆ ต้องน าเข้าสู่สภาเพื่อให้สภาพิจารณาเห็นชอบ 
ซึ่งวันหน้าอาจช ารุดเสียหาย ทางอบต.จะได้ ซ่อมแซม บ ารุงรักษาได้ ซึ่งถือว่าเป็นทรัพย์สินของ
อบต. 

ประธานสภาฯ  สมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือต้องการท่ีจะอภิปรายเพิ่มเติม หรือไม่ 
 -ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายดิฉันขอมติท่ีประชุมว่า สมาชิกท่านใดเห็นชอบกับการรับ
มอบไฟฟ้าส่องสว่าง LED โซล่าเซลล์ โปรดยกมือ 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์  จ านวน  ๑๓  เสียง 
 
  ๔.๔ พิจารณาการท าบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการบริหารจัดการและก าจัดขยะมูลฝอย 
 ของเทศบาลแม่สอดและผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากใช้ขยะชุมชนเป็นเชื้อเพลิง ระหว่าง เทศบาล 
 นครแม่สอด  กับ องค์การบริหารส่วนต าบลพระธาตุผาแดง 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญ นายสมนึก  ช่ืนนิยม นายกอบต.ช้ีแจง 
นายกอบต.  กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   การท าบันทึก 
 ข้อตกลง (MOU) โครงการบริหารจัดการและก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลแม่สอดและผลิตไฟฟ้า 
 ขนาดเล็กมากใช้ขยะชุมชนเป็นเช้ือเพลิง ระหว่าง เทศบาลนครแม่สอด  กับ องค์การบริหารส่วน 
 ต าบลพระธาตุผาแดง ขอมอบให้เจ้าหน้าท่ีช้ีแจง 
รองปลัดอบต.   บันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการบริหารจัดการและก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลแม่สอด 
 และผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากใช้ขยะชุมชนเป็นเช้ือเพลิง ระหว่าง เทศบาลนครแม่สอด กับองค์การ 
 บริหารส่วนต าบลพระธาตุผาแดง ข้อตกลงฉบับนี้ท าขึ้นเมื่อวันท่ี ๑๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑   ณ  
 ส านักงานเทศบาลแม่สอด โดยนายเทอดเกียรติ ชินสรนันท์ ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีนครแม่สอด  
 ผู้ให้บริการก าจัดขยะมูลฝอย กับ องค์การบริหารส่วนต าบลพระธาตุผาแดง โดย นายสมนึก  ช่ืนนิยม 

ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพระธาตุผาแดง ผู้รับบริการก าจัดขยะมูลฝอย ท้ังสองฝ่าย
ได้ท าข้อตกลงความร่วมมือกัน โดยมีวัตถุประสงค์ความร่วมมือ คือ  

 ๑. เพื่อด าเนินการก าจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาลและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
 



-๖- 
 ๒. เพื่อช่วยขับเคล่ือนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้เป็นไปตาม Roadmap การจัดการขยะมูล

ฝอยและของเสียอันตราย ตามท่ีคณะรักษาความสงบแห่งชาติให้ความเห็นชอบ 
 ๓. เพื่อลดปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างและการก าจัดขยะมูลฝอยท่ีไม่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล 
 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้มีก าหนดระยะเวลา ๒๗ ปี (ยี่สิบเจ็ดปี) นับแต่วันลงนามใน

บันทึกข้อตกลง  อัตราค่าบริการการก าจัดขยะมูลฝอย ผู้ให้บริการก าจัดขยะมูลฝอยคิดค่าก าจัด
ขยะมูลฝอยในอัตรา ๔๐๐ บาท ต่อตัน  ต้ังแต่ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ
บริหารจัดการและก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลนครแม่สอดและผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากใช้ขยะ
ชุมชนเป็นเช้ือเพลิง โดยใช้น้ าหนัก ณ เครื่องช่ังน้ าหนักของผู้ ให้บริการก าจัดขยะมูลฝอย 
ผู้รับบริการก าจัดขยะมูลฝอยจะต้องจ่ายค่าบริการในรอบด าเนินการแต่ละเดือน หลังได้รับแจ้งจาก
ผู้ให้บริการก าจัดขยะมูลฝอย ผู้ให้บริการก าจัดขยะมูลฝอยสามารถพิจารณาปรับเพิ่มได้ตามอัตรา
แนวโน้มดัชนีวัฎจักรเงินเฟ้อไม่เกินร้อยละ ๑๐ ทุกๆ ๓ ปี ซึ่งรายละเอียดต่างๆ สมาชิกทุกท่านคง
ได้อ่านกันแล้ว ตอนนี้ทางอบต.ได้ท าหนังสือสอบถามทางเทศบาลนครแม่สอดแล้วว่า ขอน าขยะไป
ท้ิง ต้ังแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ นี้ได้หรือไม่ ซึ่งเขาก็ตอบมาแล้วว่าไม่ขัดข้อง และทางอบต.พระ
ธาตุผาแดง ก็ได้ท าหนังสือถึงเทศบาลต าบลท่าสายลวด โดยขอยกเลิกการท้ิงขยะท่ีเทศบาลต าบล
ท่าสายลวด ต้ังแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ นี้ เช่นกัน เพราะเราจะประหยัดงบประมาณในการน า
ขยะไปท้ิง ปีละประมาณ สองแสนกว่าบาท ระยะทางก็ใกล้กว่า ซึ่งดูแล้วท้ัง ๙ ข้อ ทางอบต.
ได้เปรียบ ซึ่งผมก็ขอช้ีแจงโดยสรุป เพื่อให้สมาชิกสภาได้พิจารณา 

ประธานสภาฯ  สมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือต้องการท่ีจะอภิปรายเพิ่มเติม หรือไม่ 
- ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายดิฉันขอมติท่ีประชุมว่า  สมาชิกท่านใดเห็นชอบกับการท า 

 บันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการบริหารจัดการและก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลแม่สอดและผลิต
ไฟฟ้าขนาดเล็กมากใช้ขยะชุมชนเป็นเช้ือเพลิง ระหว่าง เทศบาลนครแม่สอด กับ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลพระธาตุผาแดง โปรดยกมือ 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์  จ านวน  ๑๓  เสียง 
 
  ๔.๕ พิจารณาการท าบันทึกข้อตกลง ร่วมมือกันจัดท าบริการสาธารณะขององค์กรปกครอง 
 ส่วนท้องถ่ิน เร่ือง การบริหารกิจการประปานอกเขต 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญ นายสมนึก  ช่ืนนิยม นายกอบต.ช้ีแจง 
นายกอบต.  กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน    เนื่องด้วยตรง 
 บริเวณสะพานห้วยแห้ง มีครัวเรือนประมาณ ๖-๗ ครอบครัว  ซึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นคนบ้านค้างภิบาล  
 แต่เขตพื้นท่ีตรงนั้นเป็นเขตของเทศบาลต าบลแม่ตาว ซึ่งเป็นพื้นท่ีคาบเกี่ยวกัน  เขาเดือดร้อนไม่มี 
 น้ าใช้  จึงได้มาประสานเพื่อขอใช้น้ าของอบต.เรา    ซึ่งรายละเอียดขอมอบให้ทางเจ้าหน้าท่ีช้ีแจง 
รองปลัดอบต.  ด้วยเทศบาลต าบลแม่ตาว ได้ขอความอนุเคราะห์องค์การบริหารส่วนต าบลพระธาตุผาแดง  
 ช่วยเหลือการให้บริการกิจการประปานอกเขตแก่ครัวเรือนของเทศบาลต าบลแม่ตาว ท่ีมีอาณาเขต 
 ติดต่อกับพื้นท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลพระธาตุผาแดง ซึ่งผมได้ประสานกับเทศบาลต าบลแม่

ตาวแล้ว ตามระเบียบ กฎหมาย และประกาศคณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เรื่อง การท าความตกลงร่วมมือกันจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๘ เทศบาลต าบลแม่ตาว จึงได้จัดท าบันทึกข้อตกลง ส่งให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลพระธาตุผาแดง เพื่อได้น าเรียนสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพระธาตุผาแดง พิจารณาให้
ความเห็นชอบ ซึ่งรายละเอียดสมาชิกก็ได้ศึกษาบ้างแล้ว 

 
 



-๗- 
ประธานสภาฯ   ตามท่ีทางเจ้าหน้าท่ีช้ีแจง มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการท่ีจะอภิปราย 
นายผจญ  ละแก้ว  เรื่องน้ าเป็นปัญหาใหญ่ก็ว่าได้ ถึงแม้หมู่บ้านผมจะมีปัญหาเรื่องน้ าแต่ก็เห็นใจคนไม่มีน้ าใช้ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๗ 
นายกาน  แสนใจ  หมู่ท่ี ๗ มีปัญหาเรื่องน้ า แต่ก็เข้าใจว่าตอนนี้ทางอบต.ของเรามีรายได้ลดน้อยลง เพราะขาด 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๗ รายได้จากเหมืองผาแดง ผมก็ไม่เข้าใจในการบริหารจัดการเรื่องน้ า เพราะตอนนี้ทางหมู่บ้านผมก็มี

ปัญหาเรื่องน้ าประปาไม่ไหลเดือดร้อนจริงๆ แต่ผมก็ไม่ขัดข้องถ้าจะให้บริการนอกเขตพื้นท่ี แต่ก็
ขอให้บริหารจัดการน้ าภายในต าบลให้ดีๆก็แล้วกัน 

นายสีค า  หลวงพระบาง การขอใช้น้ าประปาก็น่าเห็นใจคนไม่มีน้ าใช้ ในส่วนตัวผม หมู่ท่ี ๓ การใช้น้ าหากท่อไม่แตก 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๓  หรือช ารุด ก็สามารถใช้น้ าได้ทุกครัวเรือน ในความคิดผมหากจะขยายเขตน้ าประปาให้ต าบลแม่ตาว

ใช้น่าจะเปล่ียนท่อใหญ่กว่าเดิม และอยากให้น าเรื่องนี้เข้าประชาคมชาวบ้าน ให้ก านันรับทราบ
ด้วย เกิดชาวบ้านไม่พอใช้มาจะเป็นปัญหา 

นายกอบต   ตามท่ีสมาชิกสภา หมู่ท่ี ๓ พูดมาก็ถูก ตอนนี้ผู้ใช้น้ าของเราเดิมก็มีอยู่ก่อนแล้ว คือใช้ของเรา
อยู่ก่อนแล้ว แต่ท่ีขอขยายตอนนี้เป็นเขตติดต่อกับบ้านค้างภิบาล ซึ่งก็ไม่เกิน ๑๐ ครอบครัว  

นายสีค า  หลวงพระบาง เรื่องนี้หากมีการประชุมในหมู่บ้านผมก็จะชี้แจงให้ชาวบ้านได้รับทราบและเข้าใจ เพราะเขต 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๓  ติดต่อแม่ตาวใหม่ได้ใช้น้ ามาก่อนแล้ว 
ปลัดอบต. ผู้ใช้น้ าท่ีอยู่เขตติดต่อกับบ้านแม่ตาวใหม่ ซึ่งใช้น้ าอยู่ก่อนแล้ว หาก MOU วันนี้ได้รับความ 
 เห็นชอบจากสภา ก็จะให้คนท่ีใช้น้ ามาก่อนนั้นยกเลิก แล้วมาเข้าสู่ระบบท่ีถูกต้องใหม่ 
ประธานสภาฯ  สมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือต้องการท่ีจะอภิปรายเพิ่มเติม หรือไม่ 

 -ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายดิฉันขอมติท่ีประชุมว่า สมาชิกท่านใดเห็นชอบกับการท า
บันทึกข้อตกลง ร่วมมือกันจัดท าบริการสาธารณะขอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การบริหาร
กิจการประปานอกเขต โปรดยกมือ 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์  จ านวน  ๑๓  เสียง 
 

  ๔.๖ พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลพระธาตุผาแดง เร่ือง การควบคุมการ 
 เลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ...... 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญ นายสมนึก  ช่ืนนิยม นายกอบต.ช้ีแจง 
นายกอบต.  กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   ร่างข้อบัญญัติ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลพระธาตุผาแดง เรื่อง การควบคุมการเล้ียงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ..... 
 ขอมอบให้เจ้าหน้าท่ีช้ีแจง 
รองปลัดอบต.   ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลพระธาตุผาแดง เรื่อง การควบคุมการเล้ียงหรือปล่อย 
 สุนัขและแมว พ.ศ.....  การท่ีทางอบต.ได้จัดท าร่างข้อบัญญัติฯ นี้ เพื่อประโยชน์ในการรักษาสภาวะ

ความเป็นอยู่ท่ีเหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชนในท้องถิ่น หรือเพื่อป้องกันอันตรายจากเช้ือ
โรคท่ีเกิดจากสัตว์ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลพระธาตุผาแดง ซึ่งพระราชบัญญัตการสาธารณสุข 
พ.ศ.๒๕๓๕ ให้กระท าได้โดยการตราเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่น จึงได้น าเรียนสภาเพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ  

      (ตามเอกสารแนบหมายเลข ๒) 
 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ได้ตรวจสอบและพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลพระ

ธาตุผาแดงเรื่อง การควบคุมการเล้ียงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ....   วาระท่ี ๑ (ขั้นรับหลักการ) 
ว่าควรจะรับหลักการร่างข้อบัญญัติดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร หรือจะมีการอภิปรายก่อนท่ีจะรับ 

 



-๘- 
 หลักการดังกล่าว ขอให้ท่านสมาชิกสภาทุกท่านได้พิจารณา และก่อนท่ีจะพิจารณาว่าจะรับหลักการ

หรือไม่นั้น ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ได้ช้ีแจงระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง ขอเชิญเลขานุการสภาฯ  
เลขานุการสภาฯ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๔๕ ญัตติ

ร่างข้อบัญญัติท่ีประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้
พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้   ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิก
สภาท้องถิ่นจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนผู้ท่ีอยู่ในท่ีประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้  เมื่อท่ี
ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว  การพิจารณาวาระท่ีสองนั้นให้ท่ีประชุม
สภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานท่ีประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปร
ญัตติ 

ประธานสภาฯ   ต่อไปจะขอมติท่ีประชุมสภา ว่าจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวหรอืไม่ 
มติท่ีประชุม   มีมติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว 
นางวีรวรรณ  เดชรุ่ง  อยากทราบว่า แมวไม่มีเจ้าของ จะแจ้งทางปศุสัตว์เข้ามาจับไปได้หรือไม่ เพราะจับไม่ได้ และก็ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๒ ไม่ได้ฉีดวัคซีนด้วย ไม่ทราบว่าจะท าอย่างไร 
รองปลัดอบต.  ตอนนี้ทางปศุสัตว์งดจับไว้ก่อน ตอนนี้ยังไม่ออกมาจับ สุนัขอย่างเดียวนะครับ  
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะอภิปราย ในระเบียบวาระท่ี ๑ นี้หรือไม่ 
  -ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย ดิฉันขอมติท่ีประชุมสภาแห่งนี้ว่า สมาชิกท่านใดเห็นว่าควรให้

ความเห็นชอบ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลพระธาตุผาแดงเรื่อง การควบคุมการเล้ียง
หรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.... วาระที่ ๑ (ขั้นรับหลักการ) โปรดยกมือ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท ์จ านวน ๑๓ เสียง   
 
 วาระที่  ๒   แปรญัตติ 
ประธานสภาฯ  ในวาระท่ี ๒ นี้ เป็นการแปรญัตติ มีสมาชิกสภาท่านใดจะแปรญัตติก็ขอเชิญ 
    -ไม่มีสมาชิกท่านใดขอแปรญัตติ  
 
  วาระที่  ๓  ลงมติ 
ประธานสภาฯ  ในวาระท่ี ๓ นี้ จะเป็นการลงมติท่ีประชุมสภาว่า สมาชิกท่านใดเห็นว่าควรให้ความเห็นชอบ 

ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลพระธาตุผาแดงเรื่อง การควบคุมการเล้ียงหรือปล่อยสุนัข
และแมว พ.ศ.... โปรดยกมือ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ จ านวน ๑๓ เสียง 
 
  ๔.๗ พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  
 คร้ังที่ ๔/๒๕๖๑ 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญนายกอบต.ช้ีแจง 
นายกอบต.   กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตามท่ีองค์การ

บริหารส่วนต าบลพระธาตุผาแดง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ให้
ประชาชนทราบไปแล้วนั้น เนื่องจากมีบางโครงการเกิดการตกหล่น ซึ่งมีความจ าเป็น ส าคัญและ
เร่งด่วน ไม่ปรากฏอยู่ใน แผนพัฒนาท้อถิ่นส่ีปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี ๑ ครั้งท่ี ๒ และครั้งท่ี ๓ ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นท่ี
จะต้องจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี ๔ ขึ้น เพื่อ
น าโครงการท่ีตกหล่นดังกล่าวบรรจุในแผนพัฒนาฯและเป็นการแก้ไขปัญหาความต้องการของ 

 



-๙- 
 ประชาชนในท้องถิ่นและบรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาอย่างแท้จริง ซึ่งในรายละเอียดจะมอบ

ให้ทางเจ้าหน้าท่ีช้ีแจง 
รองปลัดอบต.  ช้ีแจงว่า ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๙  การเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี ซึ่ง
ต้องผ่านกระบวนการ การจัดท า ตลอดจนการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีเพิ่มเติมหรือ
เปล่ียนแปลง และให้ความเห็นชอบจากสภา องค์การบริหารส่วนต าบลพระธาตุผาแดง จึงมีความ
จ าเป็นท่ีจะต้องน าโครงการท่ีตกหล่นมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีเพื่อให้เป็นการแก้ไข
ปัญหาความต้องการของประชาชน ดังนี้ 

 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมซุ้มเฉลิมพระเกียรติ  งบประมาณ  ๕๐,๐๐๐.-บาท 
ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
๑. โครงการจิตอาสา เราท าความดีด้วยหัวใจ  งบประมาณ  ๕,๐๐๐.-บาท 
๒. โครงการส่งเสริมศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. งบประมาณ ๒๐,๐๐๐.-บาท 
ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
๑. โครงการวันชาติไทย  งบประมาณ  ๑๐,๐๐๐.-บาท 
๒. โครงการวันพระราชสมภพ รัชกาลท่ี ๑๐  งบประมาณ  ๓๐,๐๐๐.-บาท 
ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๑. โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อจัดหาครุภัณฑ์กีฬา (เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง)  
งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐.-บาท 
ด้านการบริหารจัดการที่ดี 
๑. โครงการจ้างเหมาออกแบบก่อสร้าง  งบประมาณ ๕๐,๐๐๐.-บาท 
ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๑. โครงการจัดต้ังศูนย์ “พักพิงสุนัขจรจัด” อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก งบประมาณ ๒๘,๐๐๐.-บาท 
ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๑. โครงการซ่อมแซมโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ าเสือ งบประมาณ ๘๐๐,๐๐๐.-บาท 
ด้านการบริหารจัดการที่ดี 
๑. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะ  งบประมาณ ๒,๔๐๐,๐๐๐.-บาท 
บัญชีครุภัณฑ์    
ด้านการบริหารจัดการที่ดี    
(เพื่อจัดหาส่ิงอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน) 
- เครื่องตัดไฟเบอร์ จ านวน ๑ เครื่อง  งบประมาณ ๑๐,๐๐๐.-บาท 
- เครื่องเช่ือมโลหะ จ านวน  ๑ เครื่อง งบประมาณ ๑๐,๐๐๐.-บาท 
- สว่านกระแทก จ านวน ๑ เครื่อง  งบประมาณ ๕,๐๐๐.-บาท 
- เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๖,๐๐๐ บีทียู   
 จ านวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๔๗,๐๐๐.-บาท 
- เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๒,๐๐๐ บีทียู   
 จ านวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๔๒,๐๐๐.-บาท 
- แบบหล่อตัวอย่างคอนกรีต จ านวน ๓ ชุด  งบประมาณ ๒๑,๐๐๐.-บาท 
- เครื่องสูบน้ า จ านวน ๑ เครื่อง  งบประมาณ ๓๐,๐๐๐.-บาท 
- เครื่องตรวจสอบคุณภาพน้ า จ านวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๑๐,๐๐๐.-บาท 

 



-๑๐- 
- เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๒,๐๐๐ บีทียู  
 จ านวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๔๒,๐๐๐.-บาท 
- รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบอัดท้าย งบประมาณ ๒,๔๐๐,๐๐๐.-บาท 
 
บัญชีครุภัณฑ์    
ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต    
(เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ออกก าลังกายและมีพัฒนาการทางด้านร่างกายและสติปัญญาดี) 
- อุปกรณ์บริหารแขน-หน้าอก-หัวไหล่ (แบบดังยกตุ้มน้ าหนัก) งบประมาณ ๑๖,๒๐๐.-บาท 
- อุปกรณ์บริหารสะโพก-หัวไหล่ (แบบโยก-เดินสลับขา) งบประมาณ ๑๕,๔๐๐.-บาท 
- อุปกรณ์บริหารข้อสะโพก (แบบแกว่งตัว) งบประมาณ ๑๓,๘๐๐.-บาท 
- อุปกรณ์ซิทอัพบริหารหน้าท้องและออกก าลังขา  งบประมาณ ๑๓,๘๐๐.-บาท 
- อุปกรณ์บริหารข้อเข่า-ขา (แบบจักรยานล้อเหล็กนั่งตรง) งบประมาณ ๑๔,๖๐๐.-บาท 
- อุปกรณ์ดันหลัง-นวดฝ่าเท้า งบประมาณ ๑๓,๑๐๐.-บาท 
- อุปกรณ์แก้ปวดเข่า (แบบขาคู่) งบประมาณ ๑๓,๑๐๐.-บาท 
รายละเอียดต่างๆ สมาชิกทุกท่านคงได้ศึกษามาบ้างแล้ว ขอช้ีแจงโดยสรุป ไว้เท่านี้ครับ 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ 
- ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย ดิฉันขอมติท่ีประชุมสภาแห่งนี้ว่า สมาชิกท่านใดเห็นว่า 

 ควรให้ความเห็นชอบ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ (เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี  
 ๔/๒๕๖๑) โปรดยกมือ 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียง   ๑๒    เสียง 
  ไม่เห็นชอบ   -    เสียง 
  งดออกเสียง   ๑   เสียง 
 
  ๔.๘ พิจารณาขอความเห็นชอบร้ือผนังอาคารส านักงาน (ห้องธุรการ) 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญนายสมนึก  ช่ืนนิยม นายกอบต.ช้ีแจง 
นายกอบต.  กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน     ด้วยทางผู้บริหาร 

ต้องการท่ีจะย้ายห้องส านักงานปลัด ขึ้นมาอยู่ข้างบน เนื่องจากห้องธุรการอยู่ข้างบนซึ่งตามการ
บริหารงานตามสายงานแล้ว งานธุรการจะอยู่ในการควบคุมดูแลของส านักงานปลัด แต่ปัจจุบันได้
แยกกันอยู่ท าให้การส่ังงานไม่เป็นไปตามสายงาน  จึงต้องการท่ีจะรื้อผนังกั้นห้องระหว่างห้องธุรการ
กับห้องรองนายก,ประธานสภา ให้เป็นห้องเดียวกันเพื่อสะดวกในการบริหารงาน ซึ่งตามระเบียบ
ครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้างต้องน าเสนอสภาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ   จึงขอความเห็นชอบ
จากสภาเพื่อพิจารณาด้วย 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ 
- ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย ดิฉันขอมติท่ีประชุมสภาแห่งนี้ว่า สมาชิกท่านใดเห็นว่า 

 ควรให้ความเห็นชอบ การรื้อผนังอาคารส านักงาน (ห้องธุรการ) โปรดยกมือ 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียง   ๑๒    เสียง 
  ไม่เห็นชอบ   -    เสียง 
  งดออกเสียง   ๑   เสียง 
 
 
 



-๑๑- 
  ๔.๙ พิจารณาขอความเห็นชอบร้ือผนังอาคารส านักงาน (ห้องคอมพิวเตอร์) 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญนายสมนึก  ช่ืนนิยม นายกอบต.ช้ีแจง 
นายกอบต.  กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ด้วยตอนนี้ทางอบต.

ได้จัดซื้อรถน้ าหรือรถดับเพลิง เพิ่มอีก ๑ คัน ซึ่งรวมแล้วเป็น ๒ คัน และได้จัดพนักงานให้มาเข้าเวร
ยาม เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งปัจจุปันนี้ได้ใช้ห้องซึ่งต้องเดินผ่านเข้าไปยังห้อง
คอมพิวเตอร์ซึ่งมีเด็กนักเรียน เรียนคอมพิวเตอร์อยู่ จึงอยากท่ีจะให้มีห้องเป็นสัดส่วน โดยปิดประตู
เข้าออกทางห้องคอมพิวเตอร์และท าประตูเข้าด้านข้างโดยไม่ผ่านห้องคอมพิวเตอร์ ก็จะเป็นสัดส่วน
ยิ่งขึ้น จึงขอความเห็นชอบสภาเพื่อพิจารณาด้วย 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ 
- ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย ดิฉันขอมติท่ีประชุมสภาแห่งนี้ว่า สมาชิกท่านใดเห็นว่า 

 ควรให้ความเห็นชอบ การรื้อผนังอาคารส านักงาน (ห้องคอมพิวเตอร์) โปรดยกมือ 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบ ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ จ านวน   ๑๓    เสียง 
   

  ๔.๑๐ ญัตติการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒   
 วาระที่ ๑ (ขั้นรับหลักการ) 
ประธานสภาฯ  ญัตติการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปี ๒๕๖๒ วาระท่ี ๑ (ข้ันรับหลักการ) ขอให้เลขานุการสภาฯ ช้ีแจงระเบียบกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้องเชิญค่ะ 

เลขานุการสภาฯ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 พ.ศ. ๒๕๔๑   ข้อ ๒๓  “ให้เจ้าหน้าท่ีงบประมาณท าการพิจารณาตรวจสอบวิเคราะห์ และ 
 แก้ไขงบประมาณในช้ันต้น แล้วเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้ 
 พิจารณาอนุมัติให้ต้ังงบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณประจ าปีแล้วให้เจ้าหน้าท่ีงบประมาณ 
 รวบรวม และจัดท าเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น อีกครั้งหนึ่ง 
 เพื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้น าเสนอต่อสภาท้องถิ่น” 
ประธานสภาฯ ขอเชิญนายกอบต.ช้ีแจง รายละเอียดร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 งบประมาณ ๒๕๖๒ ต่อท่ีประชุมสภาฯ 
นายกอบต. กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน บัดนี้ถึง 
 เวลา  ท่ีผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลพระธาตุผาแดง     จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบ 
 ประมาณรายจ่ายประจ าปี ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพระธาตุผาแดง   อีกครั้งหนึ่ง  
 ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลพระธาตุผาแดง จึงขอช้ีแจง 
 ใหท่้านประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการ 
 และแนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ดังต่อไปนี้ 
 ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ต้ังไว้ จ านวน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท 
 แยกตามแผนงานได้ดังนี้ 
 ด้านบริหารงานทั่วไป 
 แผนงานบริหารท่ัวไป    ต้ังไว้ จ านวน   ๑๓,๐๘๗,๒๘๘.-บาท 
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน  ต้ังไว้ จ านวน       ๑๙๘,๐๐๐.-บาท 
 ด้านบริการชุมชนและสังคม 
 แผนงานการศึกษา     ต้ังไว้ จ านวน   ๑๕,๘๙๕,๐๖๐.-บาท 
 แผนงานสาธารณสุข    ต้ังไว้ จ านวน    ๓,๘๗๙,๙๖๐.-บาท 
 แผนงานสังคมสงเคราะห์  ต้ังไว้ จ านวน    ๑,๗๒๘,๖๔๐.-บาท 



-๑๒- 
   แผนงานเคหะและชุมชน   ต้ังไว้ จ านวน    ๓,๓๕๖,๘๘๐.-บาท 
   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ต้ังไว้ จ านวน      ๑๐๕,๐๐๐.-บาท 
   แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ ต้ังไว้ จ านวน ๑๘๕,๐๐๐.-บาท 
   ด้านการเศรษฐกิจ 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  ต้ังไว้ จ านวน       ๕๗๔,๒๐๐.-บาท 
   แผนงานการเกษตร   ต้ังไว้ จ านวน         ๑๕,๐๐๐.-บาท 
   แผนงานการพาณิชย์   ต้ังไว้ จ านวน       ๔๖๕,๐๐๐.-บาท 
   ด้านการด าเนินงานอื่น 
   แผนงานงบกลาง    ต้ังไว้ จ านวน     ๑๐,๕๐๙,๙๗๒.-บาท 
   รวมงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น  ๕๐,๐๐๐,๐๐๐.-บาท 
 

และในรายละเอียดต่างๆ สมาชิกทุกท่านคงได้น าร่างข้อบัญญัติงบประมาณประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๒ ไปศึกษามาบ้างแล้ว เพราะได้แจกล่วงหน้าไปหลายวันแล้ว หาก
โครงการไหนท่ีสมาชิกได้ต้ังข้อสังเกตไว้ ก็ขอให้สอบถามหรืออภิปรายและขอให้
สมาชิกสภาทุกท่านช่วยพิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ นี้
ด้วย 
          (เอกสารแนบ หมายเลข ๓) 
 

ประธานสภาฯ     ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ได้ตรวจสอบและพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ วาระท่ี ๑ (ขั้นรับหลักการ) ว่าควรจะรับหลักการร่างข้อบัญญัติ
ดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร หรือจะมีการอภิปรายก่อนท่ีจะรับหลักการดังกล่าว ขอให้ท่าน 
สมาชิกสภาทุกท่านได้พิจารณา และก่อนท่ีจะพิจารณาว่าจะรับหลักการหรือไม่นั้น ขอ
เชิญเลขานุการสภาฯ ได้ช้ีแจงระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง ขอเชิญเลขานุการสภาฯ  

เลขานุการสภาฯ     ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  
   ข้อ ๔๘  “ในกรณีท่ีสภาท้องถิ่นมีมติไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ    ให ้

ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในท่ีประชุมสภาท้องถิ่น เพื่อเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็น
กรรมการในคณะกรรมการหาข้อยุติตามจ านวนท่ีกฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นนั้นก าหนด โดยให้น าวิธีการเลือกในข้อ ๑๒ แห่งระเบียบนี้ มาใช้บังคับโดย
อนุโลม แล้วแจ้งมติไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณและรายช่ือกรรมการหา
ข้อยุติฝ่ายสภาท้องถิ่นกรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเทศบาลให้แจ้งผู้ว่าราชการ
จังหวัดทราบ กรณีองค์การบริหารส่วนต าบลให้แจ้งนายอ าเภอทราบ ท้ังนี้ ให้ด าเนินการ
ภายในสามวันนับแต่วันท่ีสภาท้องถิ่นมีมติไม่รับหลักการ ให้ประธานสภาท้องถิ่นท า
หนังสือแจ้งมติของสภาท้องถิ่นท่ีไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณให้ผู้บริหาร 
ท้องถิ่นทราบในวันถัดจากวันท่ีสภาท้องถิ่นมีมติไม่รับหลักการ  ร่างข้อบัญญั ติ 
งบประมาณท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการหาข้อยุติตามวรรคหนึ่งให้สภาท้องถิ่น
น าเข้าพิจารณาในวาระท่ีสอง และวาระท่ีสามตามล าดับ” 
ข้อ ๔๙ “ญัตติร่างข้อบัญญัติท่ีสภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และท่ีประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก าหนด
ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย ภายในระยะเวลาเสนอค า
แปรญัตติท่ีสภาท้องถิ่นก าหนดตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น 

 



-๑๓- 
ผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ 
โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติในกรณีท่ี
สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการ
เสนอณัตติ” 

ประธานสภาฯ   มีท่านสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือจะอภิปรายหรือไม่ 
 ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดอภิปราย 

 ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย ดิฉันขอมติท่ีประชุมสภาแห่งนี้ว่า สมาชิกท่านใดเห็นว่า
ควรให้ความเห็นชอบ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ วาระท่ี ๑ 
(ข้ันรับหลักการ) โปรดยกมือ 

ท่ีประชุม เห็นชอบด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท ์จ านวน ๑๓ เสียง   
 
 - เป็นอันว่าท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพระธาตุผาแดง ได้มีมติรับหลักการ

ในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ วาระท่ี ๑  
 ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ จ านวน ๑๓ เสียง 
 - เมื่อท่ีประชุมสภามีมติรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ.

๒๕๖๒ วาระท่ี ๑ ขั้นตอนรับหลักการแล้ว ล าดับต่อไป ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ได้
ช้ีแจงระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

เลขานุการสภาฯ   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 ข้อ ๔๕ “ญัตติติร่างข้อบัญญัติท่ีประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจาณาเป็นสามวาระ แต่ท่ี

ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้  ในการพิจารณาสาม
วาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม
ของจ านวนผู้ท่ีอยู่ในท่ีประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อท่ีประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้
พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระท่ีสองนั้นให้ท่ีประชุมสภาท้องถิ่น 

 เป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานท่ีประชุมเป็นประธานคณะกรรมการ
แปรญัตติ  ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และใน
การพิจารณาวาระท่ีสอง ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบส่ี
ช่ัวโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น 
ข้อ ๔๙ “ญัตติร่างข้อบัญญัติท่ีสภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และท่ีประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก าหนด 
ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย ภายในระยะเวลาเสนอค า
แปรญัตติท่ีสภาท้องถิ่นก าหนดตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น 
ผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ 
โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติในกรณีท่ี 
สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการ
เสนอณัตติ 

 ข้อ ๕๐ “เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้วจะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้น
ตามร่างเดิม และตามท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมท้ังรายงานและบันทึกความเห็นยื่น
ต่อประธานสภาท้องถิ่นรายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มีการแก้ไข
เพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยว
ด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ  



-๑๔- 
 ตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่

สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบส่ีช่ัวโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้อง
พิจารณาเป็นการด่วน  ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพื่อ
แถลงประกอบรายงานหรือช้ีแจงข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น 

ประธานสภาฯ   ดิฉันขอหารือท่ีประชุมสภาแห่งนี้ว่า    ควรจะก าหนดระยะเวลาในการแปรญัตติ
กี่วัน? ควรจะก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติกี่วัน? 
และควรมีการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติกี่คน? และสมาชิกสภาท่านใดควรได้รับ
เลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ขอเชิญสมาชิกได้แสดงความคิดเห็นหรือเสนอญัตติ
ต่อไป ขอเชิญค่ะ 

นายสุทัศน์  ภมรหิรัญ   ขอเสนอว่าควรจะก าหนดระยะเวลาในการแปรญัตติ รวม ๓ วัน โดยก าหนด 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๕ ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ในระหว่างวันท่ี ๘-๑๐ 

สิงหาคม ๒๕๖๑ ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลพระธาตุผาแดง 

ประธานสภาฯ   ขอผู้รับรองด้วยค่ะ 
นายผจญ ละแก้ว   ขอรับรอง  (ยกมือ) 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๗ 
นายสมชาย สายใยรักษ์   ขอรับรอง (ยกมือ) 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๔ 
ประธานสภาฯ  ผู้รับรองถูกต้อง  
 มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่? 
 ในเมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่น สรุปว่าท่านสมาชิกทุกท่านเห็นชอบกับ

ข้อเสนอของท่านสมาชิกสภาหมู่ท่ี ๕ ว่าสภาได้ก าหนดระยะเวลาในการแปรญัตติรวม  
 ๓ วัน โดยก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติในระหว่าง 

วันท่ี ๘ –๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ต้ังแต่เวลา เวลา ๐๘.๓๐ น ถึง เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ 
ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพระธาตุผาแดง 

ท่ีประชุม รับทราบ 
ประธานสภาฯ   ก่อนท่ีจะเสนอว่าควรคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติในการท าหน้าท่ีแปรญัตติ

ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ ในครั้งนี้ กี่คน และจะเสนอ
ใครบ้าง นั้น ขอเชิญเลขานุการสภาฯได้ช้ีแจงระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง ขอเชิญค่ะ 

เลขานุการสภาฯ   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ 
 ข้อ ๑๐๓ คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มี ๒ ประเภท คือ 

(๑) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่น มีจ านวน ไม่น้อยกว่า
สามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 

(๒) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคคลท่ีไม่ได้เป็น
สมาชิกสภาท้องถิ่น มีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 

  การต้ังคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณคณะกรรมการ
แปรญัตติต้องเป็นคณะกรรมการสามัญ คือเลือกจากสมาชิกสภาท้องถิ่นเท่านั้น 

ประธานสภาฯ   ขอเชิญท่านสมาชิกได้เสนอว่าควรคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ     ในการท า 
 หน้าท่ีแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ ในครั้งนี้ กี่คน 
นายสุทัศน์  ภมรหิรัญ   ผมขอเสนอว่า ควรพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติในการท าหน้าท่ี  
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๗ แปรญัตติร่างข้อบัญญัติในครั้งนี้ จ านวน ๓ คน 



-๑๕- 
ประธานสภาฯ   ขอผู้รับรองด้วยค่ะ 
นายผจญ  ละแก้ว   ขอรับรอง (ยกมือ) 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๗ 
นายสมชาย  สายใยรักษ์   ขอรับรอง (ยกมือ) 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๕ 
ประธานสภาฯ   ผู้รับรองถูกต้อง 
 มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่? 

ในเมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่น สรุปว่าท่านสมาชิกทุกท่านเห็นชอบกับ
ข้อเสนอของคุณสุทัศน์  ภมรหิรัญ ว่าควรพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติใน
การท าหน้าท่ีแปรญัตติร่างข้อบัญญัติในครั้งนี้ จ านวน ๓ คน 

ประธานสภาฯ   ขอเชิญท่านสมาชิกสภาได้เสนอช่ือบุคคลท่ีสมควรท าหน้าท่ีคณะกรรมการแปร
ญัตติ เรียงตามล าดับ จนครบ ๓ คน ขอเชิญค่ะ 

นายสุทัศน์  ภมรหิรัญ   ผมขอเสนอ นายสีค า  หลวงพระบาง เป็นคณะกรรมการแปรญัตติในการท า 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๕ หน้าท่ีแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๒  คนท่ี ๑ 
ประธานสภาฯ   ขอผู้รับรองด้วยค่ะ 
นายสถิตย์  บุญถนอม   ขอรับรอง (ยกมือ) 
นายสมนึก  ทาวงษ์   ขอรับรอง (ยกมือ) 
ประธานสภาฯ   ผู้รับรองถูกต้อง 
 มีสมาชิกท่านใดจะเสนอสมาชิกท่านอื่นเป็นกรรมการแปรญัตติ คนท่ี ๑ อีกหรือไม่? 
 เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอสมาชิกท่านอื่นอีก สรุปว่าท่ีประชุมสภามีมติเห็นชอบให้  
 นายสีค า  หลวงพระบาง เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี ๑ 
ท่ีประชุม รับทราบ 
ประธานสภาฯ   ขอเชิญสมาชิกได้เสนอช่ือบุคคลท่ีสมควรท าหน้าท่ีคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี ๒ 
นายสุทัศน์  ภมรหิรัญ   ขอเสนอ นายอนุสรณ์  ทวีชัยไพศาล เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี ๒  
ประธานสภาฯ   ขอผู้รับรองด้วยค่ะ 
นายนิตย์ มือแป   ขอรับรอง (ยกมือ) 
นายสมชาย  สายใยรักษ์   ขอรับรอง (ยกมือ) 
ประธานสภาฯ   ผู้รับรองถูกต้อง 
 มีสมาชิกท่านใดจะเสนอสมาชิกท่านอื่นเป็นกรรมการแปรญัตติ คนท่ี ๒ อีกหรือไม่? 
 เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอสมาชิกท่านอื่นอีก สรุปว่าท่ีประชุมสภามีมติเห็นชอบให้  
 นายอนุสรณ์  ทวีชัยไพศาล เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี ๒ 
ท่ีประชุม รับทราบ 
ประธานสภาฯ   ขอเชิญสมาชิกได้เสนอช่ือบุคคลท่ีสมควรท าหน้าท่ีคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี ๓ 
นายสุทัศน์  ภมรหิรัญ   ขอเสนอ นายผจญ ละแก้ว เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี ๓ 
ประธานสภาฯ   ขอผู้รับรองด้วยค่ะ 
นายกาน  แสนใจ     ขอรับรอง (ยกมือ) 
นายสุรศักดิ์  วารีขุนห้วย   ขอรับรอง (ยกมือ) 
ประธานสภาฯ   ผู้รับรองถูกต้อง 
 มีสมาชิกท่านใดจะเสนอสมาชิกท่านอื่นเป็นกรรมการแปรญัตติ คนท่ี ๓ อีกหรือไม่? 
 เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอสมาชิกท่านอื่นอีก สรุปว่าท่ีประชุมสภามีมติเห็นชอบให้  
 นายผจญ  ละแก้ว เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี ๓ 



-๑๖- 
ท่ีประชุม รับทราบ 
ประธานสภาฯ   สรุปว่าท่านสมาชิกทุกท่านเห็นชอบคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติท้ัง ๓ ท่านเป็น

คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ ในครั้งนี้ 
ท่ีประชุม รับทราบ 
 
เลขานุการสภาฯ   เมื่อได้คณะกรรมการแปรญัตติฯ เรียบร้อยแล้ว ผมขอนัดประชุมคณะกรรมการ

แปรญัตติ เพื่อคัดเลือกประธานฯและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติเวลา ๑๕.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพระธาตุผาแดง 

ประธานสภาฯ   ดิฉนัขอนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพระธาตุผาแดง สมัยสามัญ สมัย
ท่ี ๓ ครั้งท่ี ๒ ประจ าปี ๒๕๖๑ ในวันท่ี ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้อง
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพระธาตุผาแดง เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒  ในวาระท่ี ๒ และ วาระท่ี ๓ ต่อไป  

ท่ีประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ือง อื่นๆ  
ประธานสภาฯ   สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องจะหารือหรือต้องการท่ีจะเสนอแนะเกี่ยวกับการ

ด าเนินงานของอบต.พระธาตุผาแดง ก็ขอเชิญ 
นายสีค า  หลวงพระบาง ๑. ท่ีผ่านมาฝนตกหนักน้ าไหลไม่ทัน ท่อตันน้ าไหล่เอ่อเข้าบ้านคุณจินดา 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๓ ๒. หน้าบ้านแม่หลวงเติง เวลาฝนตกน้ าไหลไม่ทันน้ าจะท่วมขังเนื่องจากท่อระบายน้ า

เล็กน้ าไหลไม่ทัน 
 ๓. ถนนหน้าบ้านคุณจิรดาบริเวณท้องแถว ถนนเส้นผาแดง มีน้ าเน่าเสียส่งกล่ินเหม็น

ฝากทางผู้บริหารเข้าไปดูแลและแก้ไขให้ด้วย อยากให้วางท่อตรงจุดนี้ 
 ๔. ถังขยะฃ ารุดเสียหายหลายจุด อยากได้ถังขยะเพิ่มเติม 
นายกอบต.   ตามท่ีสมาชิกหมู่ท่ี ๓ เสนอมา ก็ขอขอบคุณท่านท่ีดูแลชาวบ้านอย่างใกล้ชิด น้ า

ท่วมขังหน้าบ้านแม่หลวงเติงและจุดอื่นก็ขอฝากช่างเข้าไปดูแลให้ด้วย 
นายสมนึก  ทาวงษ์   ร่องน้ าบริเวณแถวหน้าโรงงานส่งกล่ินเหม็น ขอฝากทางผู้บริหารเข้าไปดูแลแก้ไข 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๓ ให้ด้วย และเรื่องท่อประปาดินสไลน์ก็ขอฝากไว้ หากมีงบประมาณก็ขอให้รีบ

ด าเนินการให้ด้วย 
นายสุทัศน์ ภมรหิรัญ  ๑. ท่ีผ่านมาฝนได้ตกหนักท าให้ถนนเพื่อการเกษตรบางจุดท่อตัน น้ ากัดเซาะถนน 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๕ เพื่อการเกษตรได้รับความเสียหาย หากมีงบประมาณก็ขอฝากไว้ด้วย 
 ๒. เรื่องการติดต้ังจุดจ่ายน้ า  ผมได้เคยเสนอไปแล้วหลายครั้ง เพราะส าคัญจริงๆ ฝาก

ทางผู้บริหารพิจารณาด้วย 
นายกอบต. ตามท่ีสมาชิกหมู่ท่ี ๕ เสนอ ก็จะด าเนินการให้ รวมทั้งของหมู่ท่ี ๒ และหมู่ท่ี ๖ ด้วย 
นายชะพอ  ราษฎร์ขุนห้วย  ๑. หอกระจายข่าวท่ีบ้านขุนห้วยแม่สอด ไม่ดัง 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๖ ๒. ถนนเส้นไปบ่อลูกรังเป็นหลุมเป็นบ่อ อยากให้ลงหินผุหินคลุกให้ 
นายกอบต   ถนนเส้นไปบ่อลูกรังอยากให้ลงหินผุหินคลุกนั้น ตอนนี้หน้าฝนหากน าลูกรังไปลง

ฝนตกลงมาก็จะเซาะลูกรังไปหมด หากท าตอนนี้ก็จะไม่ได้ผลเท่าท่ีควร รอให้ฝนหยุด
เราจะรีบซ่อมให้ เพราะสภาพพื้นท่ีบ้านท่านเป็นเขาเวลาฝนตกมาก็จะเซาะลูกรังไป
หมด 

 
 



   
 
 
 
 
 
 
 

 


